

พะยุง 45 ท่อน

เมื่อปลายเดือน ก.ค. ที่ผ่านมากณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติรับคดีทั่วไปเป็นคดีพิเศษ 7 เรื่อง ส่งผลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ ดีเอสไอ สามารถเข้าไปดำเนินการสอบสวนคดีทั้ง 7 เรื่อง

1 ใน 7 เรื่องนั้น ได้แก่กรณีขบวนการลักลอบตัด ขน และค้าไม้พะยุงในพื้นที่ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน

สอดคล้องกับการร้องเรียนของนายสมชาติ มัทธูจิต เจ้าหน้าที่งานป่าไม้อาวุโสที่ระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย

มีอันตรายถึงชีวิต!

นายสมชาติร้องเรียนว่าเดิมมีตำแหน่งเป็นผอ.ส่วนอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ต่อมาวันที่ 19 ก.ค.54 ถูกย้ายขึ้นไปเป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

หลังจากนั้นเพียง 20 วันเจ้าของไม้พะยุงที่ถูกอายัดขอลื้อนย้ายไม้พะยุง 45 ต้นที่ถูกยึดไว้ ไปที่ จ.ปทุมธานี

เขาตรวจสอบพบว่าไม้พะยุงทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจและฝ่ายปกครอง อ.โนนสูง จ.มุกดาหาร อายัดเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.55

หลังจากนั้น 2 วันมีการถอนอายัดและถูกนำไปไว้ที่ จ.นครพนม ผวจ.มุกดาหารเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องจึงทำหนังสือไปยัง ผวจ.นครพนม ให้เผาระวังไม้พะยุงจำนวนนี้ ไม้พะยุงจึงถูกอายัดไว้ที่จ.นครพนม

ระหว่างนี้มีความพยายามวิ่งเต้นให้ปล่อยไม้ แต่เขาไม่ยอม จนกระทั่งวันที่ 11 พ.ย.54 เขาถูกย้ายไปเป็น ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักฯ ที่ 6 (อุดรธานี)



วันที่ 30 ธ.ค.54 เขาถูกย้ายกลับไปเป็น ผอ.ส่วนอำนวยการสำนักฯ ที่ 1 (เชียงใหม่)

วันที่ 2 ก.พ.2555 เขาถูกย้ายไปเป็นผอ.สำนักฯ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

วันที่ 18 ก.ค.2555 เขาถูกย้ายไปเป็นหัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักฯ ที่ 1 (เชียงใหม่)

ภายใน 1 ปี เขาถูกย้ายถึง 5 ครั้ง 5 จังหวัด และย้ายลดตำแหน่งลงถึง 2 ครั้ง

ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้ง

ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากไม้พะยุง 45 ท่อน โดยหลังจากเขาถูกย้ายไปแล้วก็มีการปล่อยให้ขนไปที่ จ.ปทุมธานีแต่ยังไม่ถึงก็ไปถูกจับอายัด

เป็นครั้งที่ 3 ที่ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.55

ส่วนตัวเขา เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2556 ถูกย้ายกลับไปสำนักฯ ที่ 7 (ขอนแก่น) ซึ่งรับผิดชอบทั้ง จ.มหาสารคามและกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาและอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ตอนนี้ความหวังอยู่ที่ดีเอสไอที่จะตรวจสอบเงื่อนไขในเรื่องไม้พะยุง 45 ท่อน

เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับเขา.

“เพลิงมรกต”

pluengmorakot@thairath.co.th